
(คำกล่าวท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และลงพื้นที่ติดตามงาน 

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ (กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) 

 เรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง    
ท้ังเกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับพืช เกี่ยวกับสัตว์ ท้ังหมด 24 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร 
เป็นกระทรวงท่ีมีท้ังงานวิชาการและให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานนั้นใกล้ชิดกับการทำงานของ
มหาดไทย ได้กำชับเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรฯ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ จะต้องสนับสนุนงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท้ังในลักษณะท่ีเป็นงาน Area Base, งาน Agenda หรืองาน Function ก็ตาม เพราะฉะนั้นภาคการเกษตรของจังหวัดต่างๆ นั้น 
ก็จะมีความสำคัญยิ่ง ทางกระทรวงเกษตรฯ ยินดีและทำงานกับจังหวัดอย่างเต็มท่ีและสุดกำลัง  

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ (กล่าวแนวทางการขับเคลื่อนฯ) 

 ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายคมสัน จำรูญพงษ์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุชาติ เจริญศรี) รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน 
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการ 
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ทุกจังหวัดในภาคอีสาน และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานท่ี 6 ท่ีมาเป็นวันนี้ได้ต้องขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ท่ีได้วางแผนเกือบ 2 เดือน แล้วก็เกือบไม่ได้มาเพราะว่า 
สว.ท่านรองประทานวุฒิสภาติดตามงานปฏิรูปงานยุทธศาสตร์ ผมเลยมอบท่านรองปลัดสำราญแทน และท่านหัวหน้าผู้ตรวจ 
ราชการก็จะมาด้วยแต่ก็ต้องมอบให้พูดเรื่อง ปยป. เมื่อวานผมได้ไปประชุมเรื่องน้ำท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(กนช.) ก็มีการพูดถึงกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะเรื่องฤดูแล้งและฤดูฝน ผมก็เลยไปกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี
(ท่านประวิตร) ว่าผมจะมาภาคอีสาน มาพบ กษ.จว. ท้ัง 20 จว. ท่านรองนายกฯ ก็เลยฝากให้มาพูดในเรื่องของช่วงฤดูแล้ง
และรับมือกับฝนซึ่งผมจะพูดในเรื่องนี้ด้วย แต่ยังไงก็ตามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ฝากถึงเราทุกคน 
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเวลา 5 เดือนกับ 26 วัน ท่ีผมเฝ้ารอท่ีจะมาพบกบัพวกเรา 20 จังหวัด 5 เขตตรวจราชการ และผม
ก็มีคำส่ังให้รองปลัดกระทรวงท้ัง 4 ท่านดูแลพื้นท่ี มีรองปลัดกระทรวง (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ดูแลภาคอีสาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงไม่เหมือนกรมอื่น กรมอื่นจะมีอธิบดี การลงพื้นท่ีหน่วยงานในจังหวัดนั้นๆ ก็จะดีใจว่าท่านอธิบดี
หรือรองอธิบดีมา แต่สำนักงานปลัดกระทรวงไม่มีอธิบดีมาเยี่ยมเยียนก็รู้สึกว้าเหว่ ผมเข้าใจในความรู้สึกของท่าน สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงก็เหมือนกรมๆ นึงมีอธิบดีของสำนักงานปลัดกระทรวงคือปลัดกระทรวง ผมก็คืออธิบดีของทุกท่าน มีรองอธิบดี 
ก็คือรองปลัดกระทรวง มีผู้ช่วยปลัดกระทรวง มีผู้ตรวจราชการกระทรวงอีก 12 คน มีแต่คนใหญ่ๆ โตๆ ถามว่าคิดถึงไหมก็
คิดถึง คิดถึงแล้วจะทำยังไง ก็ประชุมทางไกลเห็นหน้าเห็นตาทางไกลแต่กายมันห่างกัน พอมาเห็นหน้าต่อหน้า ตาต่อตา
แบบนี้มันมีความรู้สึกใกล้ชิด เพราะฉะนั้นจากท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงก็คือกรมๆ นึง จะมีอยู่ 15 สำนัก/กอง แล้ว       
3 สำนัก/กอง ท่ีเป็นคำส่ังภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง เช่น กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นต้น ฉะนั้น
เราก็เป็นกรมๆ นึง ความกลมเกลียว ความรักสมัครสมาน ความสามัคคี เราจะต้องมี ผมก็เลยมาสร้างมิติใหม่ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง ด้วยส่ิงท่ีจะรวมพวกเราเป็นหนึ่ง มีจุดยึดเหนี่ยว จุดนำพา จุดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นเราจะก้าวไปด้วยกัน
ด้วยความกลมเกลียว ไม่ใช่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง อีกจังหวัดไปอีกมุม เพราะท่านไม่มีท่ีพึ่งท่ียึดเหนี่ยว 
ถ้าท่านมีเหมือนกรมอื่นๆ ท่ีวางแนวทางให้ทำงาน ผมเช่ือว่าพลังการขับเคล่ือนท้ังงานในเชิงนโยบาย งานประจำของเราจะ
ทรงค่ามากไม่ด้อยไปกว่ากรมใดกรมหนึ่ง ท่ีเค้ามท้ัีงสรรพกำลัง มีท้ังงบประมาณ แต่ผมจะทำให้พวกเราไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร 
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 ในเขตตรวจราชการนี้มีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ท่าน ได้ลงมาพบปะกับพวกเรา โดยท่านผู้ตรวจราชการ
กระทรวงจะมีการตรวจตามรอบตามแผนการตรวจ โดยเฉพาะเน้นในเรื่องงานนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 3 ท่าน ในปี 2564 มีอยู่ 5 ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นปัญหาภาคการเกษตรคืออะไร ท่ีเดินดูงานเมื่อสักครู่ได้พบข้อคิด ได้เห็นส่ิงท่ีปรากฏขึ้นว่าเกษตรกรเองท้ังรายย่อย 
ท้ังกลุ่มเกษตรกร รวมท้ังผู้ประกอบการ ปัญหาไม่ใช่แค่การผลิต เพราะเดิมผลิตมาก็ล้น ผลิตมาก็ขายไม่ออก ทำอะไรไม่ได้ 
พอมันล้นราคามันก็ถูกแล้วก็ขาดทุน เกษตรกรก็เป็นหนี้สินแล้วไปกู้เงินจากแหล่งทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสงเคราะห์ 
กองทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรกู้ หรือกองทุนฟื้นฟู ท่านเช่ือไหมครับว่าตลอด 2 เดือนท่ีผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรไปรออยู่หน้า
กระทรวง ตอนนี้เป็นพันคน นี่ก็คือปัญหาภาคการเกษตรต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เพราะฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาก็คือการผลิตจะทำยังไงมันถึงจะขายได้มีราคา ขายได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มันจะมีเรื่องเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์เข้ามา บริษัทเทสโก้โลตัสเมื่อสักครู่ก็คือตลาด เค้าวางแผนการตลาด และคำนวณพืชผักท่ีจะปลูกจนถึง   
เก็บส่งใช้เวลา 2 เดือน ตลาดต้องการสินค้าท่ีสามารถย้อนกลับมาวางแผนการผลิต เพื่อท่ีจะได้เก็บเกี่ยวทันกับท่ีตลาดต้องการ 
จะเป็นการแก้ปัญหาของการผลิตท่ีขายไม่ได้ การผลิตท่ีไม่ตรงกับความต้องการของตลาด เพราะฉะนั้นเลยกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของท่านรัฐมนตรีฯ ว่าการตลาดจะต้องนำการผลิต การตลาดไม่ใช่มีแค่ในประเทศ การตลาดต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน 
ซึ่งเรื่องนี้ท่านรองปลัดกระทรวง (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ช่วยผมทำงานกับทูตเกษตรต่างประเทศ ซึ่งเรามีอยู่ 8 ประเทศ 
11 สำนักงาน ประเทศต่างๆ ต้องการผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ของการเกษตรอะไรบ้าง จะเป็นเรื่องของการตลาดนำการผลิต 
พอเราได้ตลาดแล้วเราจะขายยังไง ขายไม่เป็น ขายไม่ถูก มันมีระบบอะไรเข้ามาอีก เช่น เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร  
เมื่อเราผลิตในเชิงแรงงานอายุก็เยอะ ภาคการเกษตรอายุเฉล่ีย 57 ปี การขับเคล่ือนอะไรต่างๆ การท่ีจะคงสภาพผลิตผล
หรือประสิทธิภาพการผลิตให้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต เช่น ระบบอัตโนมัติต้ังแต่การ
ส่ังการให้น้ำให้ปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตรตอนนี้มีระบบแฮนด้ีเซ้นส์ (Handy Sense) ผมไปเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้ว    
เป็นเกษตรแม่นยำท่ีสามารถควบคุมผลผลิต ให้ปุ๋ยให้น้ำทางโทรศัพท์ส่ังจากท่ีไหนก็ได้ ตรงนี้ก็จะเอามาเสริมในเรื่องของ
การผลิต พอผลิตไปขายก็มีตลาดเช่ือมโยง คือ ตลาดออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ ส่ังออเดอร์ยังไง ปัจจุบันนี้ก็มีแต่แพลตฟอร์ม
ท่ีโฆษณาสินค้าสมุนไพรบ้าง อาหารสุขภาพบ้าง แต่การท่ีจะซื้อขายจริงๆ ยังไม่มีเท่าไรโดยเฉพาะการซื้อขายขนาดใหญ่ 
ฉะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มาจับมือกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นการทำงานในเชิงบูรณาการนั้นก็คือ เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด ซึ่งในสัปดาห์ท่ีแล้วก็ได้ประชุมกันว่าอนาคตการเกษตรภาคเกษตรของประเทศไทยจะไปอย่างไร ทำงานร่วมกัน 
เป็นเกษตรพาณิชย์ทันสมัย เพราะฉะนั้นเกษตรทันสมัยจะทำอย่างไร พาณิชย์ทันสมัยจะทำอย่างไร เกษตรทันสมัยตอนนี้
แบ่งภาคเกษตรในการผลิตออกเป็น 3 กลุ่ม ตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ กลุ่มท่ี 1 เป็นเกษตรพื้นฐานถ้าแปลให้ชัด คือ 
เกษตรพอเพียง มีกินมีใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มท่ี 2 เป็นเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรม พวกนี้มีอะไรบ้าง มีครบ
ต้ังแต่เกษตรท่ีใช้ในการเพิ่มมูลค่าสูงและการแปรรูปสินค้า กลุ่มท่ี 3 เป็นเกษตรท่องเท่ียว การแบ่งกลุ่มเกษตรไว้อย่างนี้
ต้องการให้พวกเราเข้าใจว่าเกษตรพอเพียงเราต้องการเทคโนโลยีหรือเปล่า หรืออาจจะไม่ต้องการอาจจะเป็นแค่ภูมิปัญญา 
อนุรักษ์ เป็นเกษตรอัตลักษณ์ เกษตรพื้นถิ่น พอเป็นเกษตรแปรรูปแน่นอนต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน  
การผลิต ส่วนเกษตรท่องเท่ียวก็จะเป็นเชิงอนุรักษ์การท่องเท่ียว ดังนั้น ผลผลิตผลิตภัณฑ์ของภาคการเกษตรจะออกมาเป็น
ลักษณะ 3 กลุ่ม เป็นเกษตรทันสมัยพาณิชย์ทันสมัย คนในภาคการเกษตรก็แยกแยะเหมือนกัน คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีทำ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งท่านจะเห็นได้จากปราชญ์เกษตร ในปีนี้มีการคัดเลือกไปแล้วได้ปราชญ์ท้ัง 3 ด้าน และจะไปรับรางวัล
ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในลักษณะนี้เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นเกษตรอนุรักษ์เกษตรพอเพียง อีกกลุ่ม 
หนึ่งก็จะเป็นเกษตรกรยุคใหม่สมัยใหม่แปรรูป อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนักวิชาการ อาจารย์ท่ีจะค้น ท่ีจะคิด ท่ีจะวิจัยต่าง  ๆ
เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งของภาคการเกษตร กลุ่มท่ี 4 คือ ผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะฉะนั้นการทำการเกษตรกับ
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พาณิชย์ทันสมัยจะเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีส่งเสริมพัฒนาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จะเป็นการพัฒนาคนท่ีทำร่วมกับ 
กระทรวงพาณิชย์ แล้วก็มีเรื่องของ 3S เรื่องของความปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนของภาคการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายของ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ 3S นี้ก็จะไปปรากฏท่ี FAO จะมีการประชุมในปีหน้าเรื่องของความมั่นคงของอาหาร 
เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องเข้าใจเรื่องความมั่นคงของอาหารด้วย เพราะเป็น 1 ใน 5 ด้านของ BCG ท่ีจะพูดต่อไป เรื่องอาหาร 
จะต้องปลอดภัย ในเรื่องของปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตจะต้องมั่นคงยั่งยืน ไม่ทำร้ายทำลายส่ิงแวดล้อม เมื่อสักครู่ 
ก็เห็น BCG ขอนแก่นในเรื่องอ้อย ความหมายของ BCG โดย B คือ Bio (ไบโอชีวภาพ), C คือ Circular (หมุนเวียน) และ   
G คือ Green (สีเขียว) เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ 5 เรื่อง ท่ีได้พูดผสมผสานร่วมกันกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงได้ผลักดัน นอกนั้นก็เป็นแนวทางหลักท่ี
เรากำลังดำเนินการอยู่ และส่ิงสำคัญการทำให้เกิดการปฏิบัติยากกว่าส่ิงท่ีถูกกำหนดเป็นนโยบาย นโยบายออกจากกระทรวง 
ใช้เวลาเดินทางมาถึงขอนแก่น หนองคาย ยโสธร บึงกาฬ ไม่นาน พูดปุ๊บรู้ปั้บ แต่ถามว่ารู้เท่ากับคนท่ีพูดไหม คือรู้ว่าพูดอย่างนี้ 
แต่จะทำอย่างไรเป็นเรื่องยาก การท่ีจะแปลงออกมาเป็นการปฏิบัติเป็นเรื่องยาก เหมือนคล่ืนกระทบฝ่ังกลางทะเลยอดคล่ืน
สูงมากพอถึงจะเข้าฝ่ังได้แต่บางทีมันหายไปเลย เพราะฉะนั้นพอนโยบายมาถึงจังหวัดแต่ละหน่วยอาจจะทำกันไปคนละทิศ
คนละทาง ผมก็เลยมาทำหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีจะแปลเรื่องนี้ให้พวกเราท้ังยุทธศาสตร์และนโยบาย เพื่อท่ีจะสนองใน
เรื่องของยุทธศาสตร์ เรื่องของการเกษตร ท่ีบอกว่าภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง และทรัพยากรทางการเกษตรจะต้องมี
ความยั่งยืน ซึ่งจาก 15 แนวทาง 5 ยุทธศาสตร์ เช่ือมโยงได้กับแผนทุกระดับ การท่ีจะได้งบประมาณมาทำงานนั้นมันไม่
เหมือนเดิมแล้ว มันไม่ใช่ต้องการทำอะไรแล้วจะได้เงินงบประมาณ 5 - 10 ปี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนราษฎร 
ต้องการดำเนินแผนงาน/โครงการต่างๆ ไปของบประมาณท่ีสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณท่ีเสนออาจจะถูกตัดท้ิงท้ังรายการ 
แม้กระท่ัง AIC ยังไม่ได้งบประมาณ ท่ีท่านประชุมกันไม่มีงบประมาณไปให้แต่ใช้งบปกติของแต่ละกรมทำกัน ในปี 2565 
ก็ยังไม่ได้แต่ผมจะหาวิธีให้แล้วจะเล่าให้ฟังว่าจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้นท่านจะต้องวางแผนโดยดูกรอบทุกกรม ทุกหน่วย 
ทุกงาน ต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ ถ้าไม่เช่ือมโยงก็ไม่สามารถของบประมาณได้ ไม่มีผู้วิเศษคนไหน 
ท่ีจะเสกงบประมาณมาสนองความต้องการของตัวเองได้อีกแล้ว แผนระดับหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เกี่ยวข้อง 5 ด้าน ใน 6 ด้าน ความมั่นคงก็ใช่ การแข่งขันก็ใช่ ส่ิงแวดล้อมก็ใช่ การบริหารจัดการก็ใช่ ท่านดูจากแผนภาพ 
สีเขียวๆ ท่ีระบายไว้ก็คือภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือแผ่นนี้แผ่นเดียวทำงานได้ตลอดจนท่านเกษียณ พอท่าน 
กางแผนนี้ไว้แผนระดับ 1 ต่อมามันถ่ายทอดแผนระดับ 2 เป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิรูปประเทศ    
แผนปฏิรูปประเทศเดิมมี 11 ด้าน ในเรื่องของเศรษฐกิจ ในเรื่องของทรัพยากร สาธารณสุข สังคม พลังงาน เป็นต้น ตอนนี้
มี 13 ด้าน มีเรื่องของการศึกษาและวัฒนธรรมเข้ามา แล้วก็มาเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไป
จะเป็นฉบับท่ี 13 ต่อ วางไว้ 5 ปี แล้วท่ีสำคัญก็คือนโยบายเรื่องของแผนระดับชาติกับนโยบายเรื่องของความมั่นคง 19 แผน 
แผนระดับ 2 ถ่ายทอดลงมาเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงต่างๆ กรมต่างๆ ก็จะเป็นแผนงานโครงการท่ีเช่ือมโยง 
ในแผนระดับ 3 ซึ่งยุทธศาสตร์กระทรวงมีอยู่ 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกร กลุ่มการผลิต การจัดการ และเรื่องระบบต่างๆ 
เพราะฉะนั้นท่านดูแผนภาพซ้ายมือด้านล่างท่ีผมพูดนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 5 ยุทธศาสตร์ กับแนวทางหลัก 
15 ตอบโจทย์ได้ท้ังหมด โครงการต่างๆ เข้ามาบรรจุในนี้ เดินได้ไปได้ มีอันไหนท่ียังไม่เข้าร่องเข้ารอยทางกระทรวงโดย
สำนักงานปลัดกระทรวงก็จะปรับจูนให้เข้าแผน พอท้ายท่ีสุดมันก็จะตอบคำว่าภาคเกษตรมั่นคง กลุ่มเกษตรกรมั่งค่ัง แต่ส่ิงท่ี 
ผมและทางกระทรวงต้องการก็คือตัวช้ีวัดภาพรวม ท่านเห็นไหมทำกันมาไม่รู้กี่ปีขอดูข้อมูลตอบไม่ได้สักตัวเลย ตอบได้ตัวสีเขียว 
พื้นท่ีชลประทาน เป็นผลผลิตเดียวท่ีสามารถดำเนินการได้ เป็น KPI ในภาพรวม ผลงานท่ีผ่านมาบางปีได้ 2 แสนไร่ บางปีได้ 
4 แสนไร่ ย้อนกลับไปดูในแผน 12 ได้กำหนดไว้ในแผน 12 ว่าจะต้องได้ปีละ 350,000 ไร่ ถัดมาตัวสีเหลืองท่านรู้ไหมว่า
ประชาชนอยู่ในกลุ่มบอบบางมีอยู่ 4.1 ล้านครัวเรือน ประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งตอนนี้ทำ MOU กับ 12 กระทรวงรวม
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กรุงเทพฯ เป็น 13 หน่วยงาน ท่ีจะไปทำงานในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดในข้อสีเหลืองกำหนดเป้าหมายไว้ว่าคนยากจนหายไป
ปีละ 10% เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรถึงจะขับเคล่ือนให้ได้ ภาคเกษตรท่ีจะหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ ถัดมาสีส้ม มีอยู่ 
2 เรื่อง (KPI) คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด GDP ของภาคการเกษตรขอ 3.8 % แต่ท่ี
ทำมามทีำได้ 3.6% มี 3.9% ก็เดินได้ ตัวนี้กำหนดตัวชี้วัดวัดได้ไม่ยาก แล้วเรื่องของผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ถ้าท่าน
เข้าใจตรงนี้ท่านจะมองออกตีโจทย์แตก ว่างานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอยู่ 4 ตัวชี้วัดท่ีเป็น KPI รวม แต่ KPI 
ของแต่ละกรมจะเป็นอีกตัวหนึ่ง ผมต้องการแผนงาน/โครงการตรงนี้ท่ีจะสามารถจัดงบประมาณลงไปในงานเชิงบูรณาการ 
งานในเรื่องของพื้นท่ี Area Base หรืองาน Function เพราะฉะนั้นยึด KPI เหล่านี้ให้มั่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดท่านไม่
ต้องกลัวว่าท่านไม่ใช่หน่วยท่ีจะต้ังงบประมาณ ท่านต้ังได้ผมยืนยัน แผนจังหวัดมี เรื่องน้ำชลประทานว่าไป จะต่อยอดจาก
น้ำแล้วไปทำอะไรบ้าง อย่างท่ีตอนนี้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้น แปลงใหญ่บ้าง อะไรบ้างต่างๆ ก็ทำได้ เพราะฉะนั้นผม
กำหนดกรอบในการทำงานไว้ 3 ด้าน เพื่อท่ีจะตอบ 4 ดัชนีช้ีวัดท่ีผมสะท้อนกลับมาให้เห็น วิธีการทำอย่างไร ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ผมจะต้องเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปต่างๆ กับพันธกิจของกระทรวงว่าสีเขียวท่ีระบายไว้นั้นจะเช่ือมโยงกัน
อย่างไร ผมใช้คำพูดส้ันๆ จำง่ายๆ ว่า “เช่ือมโยงการบริหาร” เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กับพันธกิจของกระทรวง 
หลังจากนั้นก็สร้างการส่ือสารนโยบายของกระทรวงมาสู่ผู้ปฏิบัติ พูดง่ายๆ คือ จากยุทธศาสตร์ จากนโยบายท่ีทาง ครม. 
กำหนด ผมจะมาแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้กรมต่างๆ รับไปปฏิบัติได้ ผมใช้คำว่า “แปลงสารให้ชัด” พอแปลงสารเสร็จทาง
กระทรวงจะต้องจัดสรรงานให้แต่ละส่วนราชการ ซึ่งศูนย์รวมศูนย์กลางผมให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คือ “จัดสรรให้ถูก” 
เพราะฉะนั้นวิธีการทำงานท่ีผมทำคือ “เช่ือมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” พอแปลงสารให้ชัดจัดสรรให้ 
ถูกแล้ว ตามแนวทาง 3 ด้าน 23 เรื่องท่ีผมกำหนดไว้ให้พวกเรานำไปทำ เป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ต้องร่วมกันทำ 

 โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีสำคัญ คือ งานพระราชดำริ งานพระราชดำริมีอยู่ท่ัวไป ประเด็นคือ 
โครงการพระราชดำริดำเนินการใน 14 ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง และองค์การ
มหาชน 3 แห่ง รวมสำนักงานปลัดกระทรวงด้วยเป็น 22 หน่วยงาน มีงานพระราชดำริอยู่ 4,051 โครงการ ผมแยกเป็น 
2 ด้าน ด้านแหล่งน้ำ 3,522 โครงการ 80% ส่วนท่ีเหลือ 529 โครงการ เป็นงานด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ     
ผมจะอธิบายงานพระราชดำริให้ท่านได้รับรู้โดยสังเขปว่าทำไมเรียกว่าพระราชดำริ งานพระราชดำริเกิดขึ้นมาจาก 3 ช่องทาง 
1) เรียกว่าพระราชดำริตรง คือ แต่ละพระองค์ท่านจะมีพระราชดำริตรงลงมาว่านี้เป็นโครงการนี้ เรียกว่า พระราชดำริตรง
มีรับส่ังลงมา 2) เป็นพระราชดำริจากถวายฎีกาของประชาชนหรือชาวบ้านท่ีมีความเดือดร้อนผ่านขึ้นมา ต้ังแต่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ไป กปร. ไปสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง กราบทูลขึ้นไปพระองค์โปรดเกล้าลงมา และ 3) คือหน่วยงานต่าง  ๆ
เสนอโครงการพระราชดำริขึ้นไป เพื่อขอเป็นโครงการพระราชดำรผ่ิาน กปร. โครงการพระราชดำริกระทรวงอื่นๆ ก็มี   ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้มี 4,051 โครงการ การพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 3,230 โครงการ ส่วน
ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีแผนจะดำเนินการขอให้ท่านช่วยสำรวจในแต่ละพื้นท่ี ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ ๑) มีโครงการ
พระราชดำริของแหล่งน้ำมีกี่โครงการ อยู่ท่ีไหน มีโครงการอะไรบ้างท่ีเสร็จไปแล้ว และมีการทำประโยชน์จากโครงการ
พระราชดำริจะนำไปต่อยอดอย่างไร โครงการพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กกรมชลประทานถ่ายโอนออกไป
น้อยมาก ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหารือกับชลประทานจังหวัดโครงการท่ีเสร็จแล้วมีท่ีไหนบ้างและใช้ประโยชน์
อย่างไร 2) ท่ีกำลังทำอยู่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เมื่อเสร็จตามแผนจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร 3) โครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 
ติดปัญหาอะไร ประเมินวิเคราะห์แล้วจะดำเนินการต่อหรือไม่ ประสบปัญหาขัดข้องอย่างไร ตอนนี้การขอใช้พื้นท่ีของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถดำเนินการได้แล้ว ขอให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีขอใช้พื้นท่ีรีบไปดำเนินการ 
และถ้ายังติดปัญหาอะไรถ้าทำไม่ได้ขอให้แจ้งมา อันนี้เป็นเรื่องของพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นประเด็นท่ีผมหยิบยกว่าต้องขับเคล่ือน 
โครงการพระราชดำริ เพื่อท่ีจะเป็นการรักษาต่อยอดตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 โครงการท่ีอยู่
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ระหว่างการดำเนินการให้ช่วยกันดำเนินโครงการท่ีค้างอยู่ใหจ้บ และช่วยกันวางแผนเพื่อรักษาโครงการใหใ้ช้งาน ต่อยอด 
ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นโครงการท่ีจะต้องทำเร่งด่วน การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ มีทุกด้านในโครงการพระราชดำริ ยกตัวอย่าง
โครงการปลวกแดง จังหวัดระยอง ท่ีค่อนขา้งจะมีปัญหา ซึ่งผมใช้เวลาในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ ใช้เวลาใส่ใจอยู่ 2 เดือน 
นั่นหมายความว่าโครงการพระราชดำริเราต้องเอาใจใส่แบบสุดกำลังต้ังใจให้ดี ผมจึงอยากช้ีให้เห็นว่าเป็นงานเร่งด่วนซึ่งผม
ได้วางไว้ในแนวทางข้อแรกๆ เลย  

 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายวางไว้ 64,000 ราย จ้างแรงงาน 32,000 ราย งบประมาณ 
9 พันกว่าล้าน โคกหนองนากับเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ต่างกันเลย หลักการใหญ่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีแนวปฏิบัติ 
2 รูปแบบ คือ ทฤษฎีใหม่และโคกหนองนา หลักเดียวกันแต่คนละรูปแบบ อยู่ภายใต้ในรูปแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพียงแต่ทำคนละรูปแบบ อันนั้นมีกินมาพาแรง ของเราไม่กินแรงพามาก็ว่ากันไปตามหลัก แต่เมื่อดำเนินการแล้วเห็นปัญหา
เวลาเป็นข้อจำกัดก็ต้องขอลดเป้าหมายเหลือ 32,000 ราย เริ่มต้นโครงการระยะแรกมีเกษตรกรเข้าร่วม 5 - 6 พันราย ไม่
เกิน 10,000 ราย ก็ต้องขอปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์ประมาณ 3 รอบ คาดว่าน่าจะได้ตามเป้า 32,000 ราย โดยผนวกกับ 5 
ประสานโครงการเดิม 7,000 ราย หวังว่าน่าจะได้ตามเป้า เป็นเรื่องท่ีผมอยากจะทำความเข้าใจว่ามันเป็นงานนโยบาย 
เริ่มต้นจากท่ีท่านนายกรัฐมนตรีฯ (ประยุทธ) ไปตรวจราชการ ผมก็มีโอกาสติดตามไปท่านก็ถามว่าถ้าฝนไม่ตกเหนือเขื่อน
มันจะเก็บน้ำอย่างไร ก็ตอบไปว่าก็เก็บตามบ่อตามแก้มตามลิงตามประตูตามฝาย ท่านก็ถามว่าทำไมประชาชนเค้าไม่ขุดบ่อ
ขุดสระเก็บน้ำเป็นของตนเอง ผมก็บอกว่าจริงครับแต่ว่า 1) เกษตรกรไม่ใช่เจ้าของท่ีเป็นพื้นท่ีเช่าคนเช่าไม่ให้ขุด 2) ถ้ามีก็
มีท่ีนิดหน่อยพอไปขุดบ่อขุดสระก็เสียพื้นท่ีเค้าก็เลยใช้พื้นท่ีสาธารณะบ้างอะไรบ้าง ก็เลยมาเป็นกุศโลบายในงานเชิงนโยบาย 
ว่าจะหาแหล่งเก็บน้ำประเภทลักษณะนี้ให้ได้อย่างไร จึงออกมาเป็นโครงการนี้ ถ้าท่านเข้าใจว่าจุดประสงค์หลักจริงๆ 
เงื่อนไขท่ีออกมามันไม่ใช่ประเด็นปัญหาท่ีท่านจะไปยึดหลักแบบแข็งตัว ท่ีเกษตรกรถอนตัวเพราะว่าเราอาจจะช้ีแจงไม่
ครบถ้วน ไม่ตรงประเด็น มีความไม่เข้าใจท่ีชัดเจนในรูปแบบการขุด เช่น ขุดเป็นรูปทรงอิสระได้หรือไม่ ในพื้นท่ีบอกไม่ได้
แบบมันมีส่ีเหล่ียมอย่างเดียวหน่วยงานต้องออกแบบใหม่ ท่ีภาคใต้เป็นร่องสวนอยากจะขอทำเป็นรูปตัว E ซึ่งจริงๆ แล้ว
สามารถคำนวณดินได้ว่าขุดดินได้เท่าไหร่กี่คิว หรือพอเปล่ียนมาเป็นรูปวงรีก็บอกคำนวณไม่ได้ถ้าเป็นวงกลมคำนวณได้   
ผมต้องทำความเข้าใจอินทิเกรต (Integrate) ให้ดู ซึ่งจะสามารถคำนวณดินได้ทุกรูป ก็เลยให้ไปออกแบบมาใหม่ผมว่าทุกท่าน 
ในนี้คำนวณได้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดผมเก่งคำนวณได้หมดแหละ ถ้าคำนวณไม่เป็นจะไปยากอะไรท่านก็ซอยให้เป็น 
รูปส่ีเหล่ียมเล็กๆ แล้วก็เอามาบวกกันมันก็ได้แล้ว ซึ่งต้องแก้ไขกันไป ถ้าไปบอกว่าขุดไม่ได้ชาวบ้านก็จะถอนตัวเพิ่มไปอีก 
มันขุดได้ทุกรูปทรงก็อยากจะให้มาแก้ไข เพราะฉะนั้นต้องการให้ยึดหลัก 1) อยากจะใหม้ีแหล่งเก็บกักน้ำ 2) พอมีโควิดคน
กลับเข้าถิ่นฐานก็เลยเอาเงินมาจ้างแรงงาน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดูแลใหค้รบ เป้า 32,000 ราย แต่ละ
จังหวัดผมให้รองปลัดกระทรวง (ท่านสำราญ) เร่งติดตามเป็นรายจังหวัด ส่ิงท่ีผมได้พูดมาก็จะเห็นว่า ผมขอให้ได้สัก 
30,000 ราย คำพูดมาขอมันดูไม่ดีนะมันต้องบอกว่าต้องทำ ต้องทำให้ได้นะครับท่าน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกท่าน 
ผมขอบคุณมากๆ ขอช่ืนชมในภาคอีสาน แสดงว่าเข้าใจในเชิงนโยบายแต่ยังไม่เข้าเป้าก็ต้องขอใหท้ำกันอีกหน่อย 

 แปลงใหญ่ ปัญหาคือการท่ีวิสาหกิจชุมชนจะต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เริ่มต้ังเป้าหมายโครงการ 5,250 แปลง 
ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ วงเงินงบประมาณ 
13,000 ล้านบาท โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพ และขอให้ขยายผลนำเกษตรสมัยใหม่มาเช่ือมโยงตลาดแปลงใหญ่ 
จึงเป็นเรื่องของ 3 โจทย์ ทุกคนจะเข้าใจเช่ือมโยงการทำงานร่วมกันอย่างไร เกษตรแปลงใหญ่มีการทดสอบ มีการให้คะแนน 
มีการวัดเกรด A B C สอบตกก็มี เพราะฉะนั้นถ้าอัพเกรด C มา B แล้ว B มา A ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การอัพเกรด
ของแปลงใหญ่ท่ีตกหล่นจากเกรด C มา B และ B มา A ก็อยู่ในโครงการนี้ แนวทางในการขับเคล่ือนขอให้พิจารณาแปลงใหญ่ 
ท่ีมานำมาวัดเกรด A B C และพัฒนาการอัพเกรด โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้หรือปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อให้   
C มาเป็น B และเช่ือมโยงกับตลาดตามศักยภาพ ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น A ไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตร
สมัยใหม่ถึงจะเช่ือมโยงการตลาด ในพื้นท่ีของท่านท่านรู้ว่าแปลงไหนเป็น C เป็น B หรือเป็น A พอท่านรู้ก็อัพเกรดมาอยู่ใน
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โครงการนี้ มีเกรด A อยู่ใน 5,250 อยู่ประมาณ 1,100 แปลง ท่ีเหลืออยู่ B กับ C แปลงใหญ่ท้ังหมดท้ังประเทศเกือบ 
7,000 แปลง แปลงใหญ่มีพื้นท่ีท้ังหมด 6.5 ล้านไร่ เป้าหมาย 20 ปี ท่านจำไว้ 90 ล้านไร่ มีแปลงใหญ่เอกชนอยู่ 20 ล้านไร่ 
แปลงใหญ่ของกระทรวงท่ีทำอีก 90 ล้านไร่ รวมแล้วเป็น 110 ล้านไร่ พื้นท่ีการเกษตร 149 ล้านไร่ ท่ีเหลือก็เป็น      
รายย่อยๆ ทำ เพราะฉะนั้นแปลงใหญ่ก็จะมี 3 กลุ่ม 1.ของกระทรวงเกษตรเข้าไปผลักดันผ่านระบบแปลงใหญ่ 90 ล้านไร่ 
ถึงปี 80 2.แปลงใหญ่ของเอกชนก็มีอยู่ประมาณ 20 ล้านไร่ และ 3.เกษตรกรรายย่อยท่ีเหลืออยู่ประมาณ 36 - 37 ล้านไร่ 
ในขณะนี้ติดปัญหาอยู่ท่ีการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีจะต้องเป็นนิติบุคคลนั้นคือ จะต้องไปจดทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องถึงจะ
เป็นนิติบุคคล พอติดประเด็นนี้จากท่ีสนใจเข้าร่วม 5,250 แปลง ในช่วงต้นโครงการเข้ามาได้ประมาณ 4 - 500 แปลง  
ไม่ถึง 700 แปลง จะเดินไปได้ยังไง ก็เลยมาดูว่ามีเกษตรแปลงใหญ่ท่ีเป็นสหกรณ์แต่ติดอยู่ว่าโครงการท่ีได้รับงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นห้ามลงมาทับซ้อนโครงการแปลงใหญ่ แต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเดินโครงการต่อไม่ได้ ต้องไปอธิบายกับ      
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คลายล็อค ปัญหาถัดไปก็เป็นเรื่องการจดทะเบียนต้องใช้เวลา ซึ่งเรื่องนี้
จะต้องขอให้ช่วยกันดำเนินการเป็นพี่เล้ียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแปลงใหญ่เข้าเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียน 
ประเด็นปัญหาท่ีทำให้จดทะเบียนล่าช้ามีอยู่ 4 ข้อ ข้อท่ีสำคัญก็คือเรื่องการเสียภาษี กฎหมาย พรบ. ท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชน 
เป็นนิติบุคคลเกษตรกรต้องเสียภาษี อันท่ี 2 ส่ิงท่ีกังวลมากท่ีสุดก็คือว่าเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วโครงการท่ีรัฐเข้าไปสนับสนุน 
เกษตรกรกลัวจะเสียสิทธิที่เคยได้รับการช่วยเหลือ อันท่ี 3 ปัญหาเรื่องผู้แทนท่ีจะไปจดจะหาผู้แทนได้ยาก อันท่ี 4 เรื่อง
การตรวจสอบบัญชีประเด็นนี้ได้เน้นย้ำให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาช่วย เพราะเกษตรกรจะได้รับงบประมาณไม่เกิน       
3 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ช่วยช้ีแจงให้ชัด ช่วยเป็นพี่เล้ียง ช่วยทางเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอในเรื่องนี้ ตอนนี้มี
เกษตรกรร่วมโครงการแล้ว 58% ประมาณ 3,000 แปลง ส่วนท่ีเหลือคงเข้าร่วมโครงการไม่ได้ แต่ยังมีเวลาถึงวันท่ี     
31 มีนาคม 2564 ช่วยเป็นพี่เล้ียงให้เกษตรแปลงใหญ่ ถือเป็นงานเร่งด่วนท่ีผมให้ความสำคัญ 

 เกษตรมูลค่าสูง ก็เป็นเรื่องท่ีสำคัญเป็นงานด้านการปฏิรูปประเทศ เป็นโครงการบิ๊กล็อต ซึ่งต้องเป็นโครงการท่ี
ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร เป็นเรื่องท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนทันที เกษตรมูลค่าสูง คือการปรับเปล่ียนการ
ทำเกษตรจากเดิมท่ีผ่านมาปลูกพืชเดิมไม่ยอมเปล่ียนไปทำเกษตรอย่างอื่น มี 8 ประเด็นท่ีสำคัญในเรื่องของการใช้        
Agri-Map เกษตรแปลงใหญ่ก็อยู่ในเกษตรมูลค่าสูง แล้วในเรื่องท่ีสำคัญของเกษตรมูลค่าสูง คือ ถ้าปลูกแล้วไม่ได้ผล รายได้
ไม่ดี ควรต้องเปล่ียนไปเล้ียงปศุสัตว์หรือไปทำอย่างอื่นท่ีดีกว่า ให้ผลตอบแทนมากกว่า เพราะฉะนั้นให้พิจารณาการ 
บริหารจัดการน้ำก่อนทำการเกษตรในทุกเรื่องเพื่อวางแผนการเกษตร เวลาไปส่งเสริมการเกษตรต้องส่งเสริมไม่ให้มีปัญหา
ขาดแคลนน้ำ ตรวจสอบจากโครงการชลประทาน มีน้ำแล้วค่อยไปส่งเสริม ผมให้ทำแผนเกษตรหมู่บ้าน แผนเกษตรตำบล 
แผนเกษตรจังหวัด โดยโยงกับแผนน้ำซึ่งกำหนดโครงการระยะ 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตามแผน ท่านเขียนแผนตามเลยจะไป
เสียบปล๊ักต่อจากโครงการนี้ได้ยังไง เพราะฉะนั้นต้องเอาน้ำนำร่องไว้ 

 ในเรื่องหลักๆ ในเรื่องเร่งด่วนท่ีจะให้ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปฏิบัติรับทราบจะเป็นเรื่องของการเช่ือมโยง
ตลาดสินค้าไม่ว่าจะเป็นทุเรียน สับปะรด หรือผลไม้อื่นๆ ช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้ทุเรียนเริ่มออกพวกเราจะต้องช่วยกัน 
ประเทศไทยไม่มีทุเรียนเนื้อขาวต้องไม่มีทุเรียนอ่อน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่วงเวลาท่ีจะตัดพร้อมกัน
วันท่ี 10 เมษายน 2564 เพราะฉะนั้นทุเรียนท่ีตัดก่อนวันท่ี 10 เมษายน 2564 แสดงว่าเป็นทุเรียนเนื้อขาวทุเรียนอ่อน 
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนท่ีจะต้องจัดการ และในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน สับปะรดจะออกผลมีอยู่ 11 จังหวัด 
ปีนี้คาดการณ์ผลผลิตสับปะรด 1.8 ล้านตัน ส่งออก 1.6 ล้านตัน ไม่มีปัญหา อีก 2 - 3 แสนตันบริโภคในประเทศ 
สับปะรดท่ีปลูกส่งโรงงานเป็นพันธุ์ปัตตาเวียตัดส่งเข้าท้ังโรงงานและท้ังบริโภคสด ซึ่งเป็นการตลาดท่ีมีการวางแผน ก็ขอให้
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศึกษาในเรื่องของผลิตผลท่ีจะออกในแต่ละฤดูท้ังพืช สัตว์ ผลไม้ ท่านต้องประเมินให้ถูกโดย
เช่ือมโยงกับทางกระทรวงและกับทางหน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลท่ีพร้อมใช้งาน เพราะมีเวทีและกลไกในระดับจังหวัดอยู่แล้ว
ท่ีเรียกว่า อพก. ใช้กลไกองค์คณะให้เป็นประโยชน ์
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 ศูนย์ AIC มีปัญหาในเรื่องงบประมาณ ในเรื่องโครงสร้าง ท่ีประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี   
การเสนอขอปรับเรื่องงบประมาณและโครงสร้าง ข้อคิดเห็นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการให้
ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้รับรู้รับทราบเรื่อง AIC เพราะท่านดำเนินการอยู่และเกี่ยวข้องด้วย ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขเรารับรู้ร่วมกัน 2 เรื่อง เรื่องโครงสร้างบริหารศูนย์ AIC จังหวัด เดิมให้อธิการบดีเป็นประธานและมีเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน และมีเลขานุการคือหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ท่ีประชุมสอบถามว่าอธิการบดีเป็นคนส่ัง
หัวหน้ายุทธศาสตร์จะทำไหม ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างแบบนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรมมีท่ีปรึกษาท่านอลงกรณ์เป็นประธานเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อท่ีจะมาโยงกับปัญหาข้อ 2 เพื่อเสนอขอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัด
งบประมาณ Area base สนับสนุน แต่ในทางปฏิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานองค์คณะต่างๆ ในจังหวัดจำนวนมาก 
งานท่ีดำเนินการอยู่ก็เป็นงบปกติจึงยังเป็นปัญหาท่ีต้องไปพิจารณา ซึ่งหากนำเรื่อง AIC เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาใน
คณะพัฒนาเกษตรระดับจังหวัด ใช้กลไกนั้นเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่แล้วให้ขับเคล่ือนด้วยกลไกนั้น    
เรื่องงบประมาณปี 2565 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่ังการให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นผู้เสนอของบประมาณเพิ่มเติม โดยกรอบงบประมาณปี 2565 สำนักงบประมาณเสนอมีมติ ครม. เมื่อวันท่ี 
16 มีนาคม 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับกรอบงบประมาณแสนกว่าล้านบาท น้อยกว่าปีท่ีแล้วอยู่ประมาณ 
0.58% แต่ส่ิงท่ีน่าตกใจก็คือ ปี 2565 ต้ังคำขอต้ังงบประมาณสูงกว่าปี 2564 อยู่ร้อยละ 16 เราได้ร้อยละ 34 จากคำขอ 
แต่ปี 2564 เราได้ร้อยละ 41 จากคำของบประมาณเท่าๆ กัน ถึงแม้จะแสนกว่าล้านบาทไม่ต่างกัน แต่ว่าคำขอต้ังไปกับ
ได้รับมามันต่างกันเยอะระหว่างปี 2564 กับปี 2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคำขอต้ังให้
ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกๆ ท่านเพื่อมาทำเรื่องนี้ แต่อาจไม่ได้ทุกกิจกรรม แล้วโครงสร้างก็ขอให้กลับไปพิจารณา
จากเรื่อง AIC เรื่องท่ีต้องให้ความสำคัญเช่ือมโยงกันคือ Big Data ศพก. โดยขอเน้นย้ำให้สนับสนุนการขับเคล่ือน ศพก. 
882 ศูนย์ ท่ัวประเทศทุกอำเภอ และขยายผลไปสู่ Young Smart Farmer 

 ได้มีการมอบหมายรองปลัดกระทรวงฯ กำกับดูแลในพื้นท่ีแบ่งเป็น 4 ภาค เพื่อท่ีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
จะได้ใกล้ชิดกับทางกระทรวง มีอะไรท่านรองปลัดกระทรวงฯ สามารถตัดสินใจได้ เรื่องท่ีต้องใช้กระบวนการหลายกรมใน
กระทรวงเดียว ปลัดกระทรวงฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจ แต่ถ้าอำนาจในสำนักงานปลัดกระทรวงมอบรองปลัดกระทรวงฯ ให้ท่าน
ตัดสินใจได้ทุกเรื่อง ยกเว้นย้ายคน ต้ังคน ยังคงเป็นอำนาจปลัดกระทรวงฯ ยังไม่ได้มอบให้แต่ว่าเสนอได้ เสนอขั้นได้ แล้วก็
ขอให้เหมือนมีพี่เล้ียงโทรหาประสานท่านรองปลัดกระทรวงฯ ได้เลยโดยตรง โดยไม่ไปซ้ำซ้อนกับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
คนละหน้าท่ี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจไปตามอำนาจหน้าท่ี ผมเน้นย้ำท่านรองปลัดกระทรวงฯ ไม่มีการตรวจการ 
ติดตามงานตามท่ีปลัดกระทรวงฯ ส่ังการ แต่ท่ีลงมาดูคือการท่ีจะแก้ไขปัญหาให้มันทันท่วงทีในพื้นท่ีได้เลยไม่ต้องรอ    
ส่วนภาคเหนือก็จะมีท่านรองปลัดกระทรวงฯ (ประยูร อินสกุล) ภาคใต้ท่านรองปลัดกระทรวงฯ (สำราญ สาราบรรณ์)   
ภาคกลางก็ท่านรองปลัดกระทรวงฯ (อำพันธุ์ เวฬุตันติ) ดูแลกำกับพื้นท่ีแทน ในเวลาถัดไปผมก็จะไปเยี่ยมเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดภาคเหนือ 

 ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผมต้องการจะให้ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดไปเป็นผู้ให้ข้อมูลเกษตรกร 
ในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตอนนี้มีเงินอยู่ 3,000 กว่าล้าน ผู้มีสิทธิที่จะกู้ได้ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเกษตรกร เกษตรกรใดท่ีเป็นนิติบุคคลกู้ได้โดยตรงหรือกู้ผ่านหน่วยงานได้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเราจะสามารถ
เป็นพี่เล้ียงให้กับเกษตรกรบอกข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกลไกท่ีดีมากท่ีช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร ดอกเบี้ยน้อยร้อยละ 1 บาท 
ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐกู้ไม่เสียดอกเบี้ย ในปีนี้มีโครงการท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ 3 หน่วยงาน 10 โครงการ วงเงินกู้ 
3,000 กว่าล้านบาท และมีเกษตรกรกู้เอง 12 โครงการ 200 กว่าล้านบาท ยังมีเงินเหลืออีก 3,000 กว่าล้านบาท 
ต้องการให้ทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดไปให้ข้อมูลเป็นพี่เล้ียง เป็นผู้ท่ีจะให้ข้อมูลว่าเมื่อเกษตรกรมีปัญหาท่านสามารถท่ี
จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เรื่องนี้เป็นงานเร่งด่วนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีได้ทำไม่ว่าจะเป็นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
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กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน แก้ปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะเรื่องปัญหาโควิด-19 มีหลายมาตรการ 
เช่น เรื่องของลำไย ยางพาราท่ีจะจบโครงการ ปัญหาในส่วนของยางพาราอยู่ท่ีเกษตรกรผู้ถือบัตรสีชมพู ต้องเสนอขอแก้ไข
ทบทวนมติ ครม. ใหม่ 200,000 กว่าราย ปัญหาเรื่องของนม 203,000,000 กล่อง 1,400 กว่าล้านบาท ท่ีจัดหาให้
ทางโรงเรียนต่างๆ ตอนนี้ก็ได้งบประมาณมาแล้ว นักเรียนต้องกินนม 7 วัน รวมเสาร์และอาทิตย์ด้วย นักเรียนได้กิน
ประมาณ 7 - 8 ล้านคน ก็เป็นโครงการท่ีเราแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 เรื่องผู้ประกอบการต่างๆ 

 ส่ิงท่ีผมพูดตอนเกริ่นนำก็คือเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเรา ต้องรู้เหมือนกันในเชิงนโยบายของการปฏิบัติคือเรื่อง
เช่ือมโยงการบริหารแปลงสารให้ชัดจัดสรรให้ถูก ส่ิงท่ีจะวางรากฐานให้พวกเราคือตัวเราเอง ทุกคนต้องมีท่ีอยู่ต้องมีท่ีไป   
มีบ้านให้เขาอยู่นั้นคือเรื่องของโครงสร้าง ในเรื่องของโครงสร้างตอนนี้เป็นนโยบายท่ีผมให้แต่ละกรมดำเนินการปรับโครงสร้าง
ใหม่ ประเด็นแรกต้องมีตัวมีตน มีกรอบ มีกองมีสำนัก งานท่ีไม่ค่อยได้ทำ ไม่ได้ส่ังการ ขาดงบประมาณก็ยุบท้ิง เงินก็ไม่ค่อยได้ 
ยุบมันท้ิงไป ประเด็นสองต้ังเพิ่มใหม่ และประเด็นสามเอามาควบรวมกัน มียุบ มีเพิ่ม มีรวม คือหลักการปรับโครงสร้าง   
ในการปรับโครงสร้างปรับได้ทุกปีไม่ใช่ 5 ปี 10 ปี เพราะบริบทเปล่ียนไปทุกหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดปรับโครงสร้างเพื่อให้
คนของเรามีท่ีอยู่มีบ้านอยู่ อยู่เสร็จแล้วก็ต้องมีท่ีไปนั้นคือการเติบโต ไม่ใช่อยู่อยู่กับท่ีต้องขยับไปให้ได้ จะต้องเปิดช่องทาง
นี้ให้ทุกคนเดินและจะต้องเป็นอัจฉริยะด้วยนั้นก็คือเรื่องของการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ก็ต้องมีมาตรการ/เงื่อนไข ไม่ใช่ใครอยากมาเป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็มาได้พวกเราจะลำบาก เพราะฉะนั้น 
ผมก็เลยส่ังการให้ดำเนินการต้ังโรงเรียนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ถ้าใครไม่ผ่านหลักสูตรก็ขึ้นเป็นเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดไม่ได้ แม้กระท่ังทูตเกษตรฯ ก็ต้องมาเรียน ถ้าประมงอยากมาเป็นก็ต้องผ่านหลักสูตรนี้ถ้าไม่ผ่านก็ข้ามมาไม่ได้    
จะสร้างเส้นทางอาชีพไว้ให้เป็น Career Path ตอนนี้ได้ดำเนินการเรื่องปรับโครงสร้าง เรื่องหลักสูตรจะประกาศใช้          
1 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราชาวสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคน แล้วส่ิงท่ีจะพัฒนา
อีกเรื่องก็คืองานพระราชดำริท่ีจะให้มีผู้อำนวยการสำนักเป็นระดับอำนวยการสูง มีของกรมชลประทานท่ีเสนอเข้ามากับ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งเสนอก่อน และจะเร่งให้เกิดงานพระราชดำริทุกกรมให้เป็นระนาบ
เดียวกัน ในเรื่องของการอบรมทุกท่านมีโควตาอยู่ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับแรกก่อนทุก
หลักสูตร จัดสรรให้รองปลัดกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พิจารณา 

 ในเรื่องของสำนักงานถ้าเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีท่ีทำการเป็นของตัวเองได้จะดี จะเป็นหน้าเป็นตาเพราะท่าน
คือผู้แทนปลัดกระทรวงฯ ในระดับจังหวัด ตัวแทนปลัดระดับจังหวัด สถานท่ีทำงานต้องดูดี ขอให้ไปตรวจสอบว่าต้องการ
อะไรบ้าง ต้องหาสถานท่ี ต้องของบประมาณ ขอให้เสนอขอมาผมจะผลักดันช่วยให้เต็มท่ี บางจังหวัดมีสำนักงานเป็นของ
ตัวเอง บางจังหวัดไปอยู่ท่ีศาลากลางบ้าง ผมต้องการให้มีสำนักงานเป็นของตัวเอง 

 ในเรื่องของ SC จะขอฟังความเห็นจากทุกท่าน มีแนวคิดเรื่อง SC เพราะว่าเราอยู่สายงานเดียวกันอยู่ในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกัน ถ้าเป็นเกษตรจังหวัดก็เป็นการข้ามกรม เดิมท่ีถูกปรับเปล่ียนมาเป็นเกษตร
จังหวัดเนื่องจากสรรพกำลังเหมือนเขาเยอะก็เลยให้เค้าเป็นผู้นำ แต่ผมกลับมองว่าเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะตรงกับ
ภารกิจมากกว่าถึงจะไม่มีทรัพยากรมากมายเหมือนของเกษตรจังหวัดก็ต้องทำเด๋ียวมันมาเอง ท่านทำตัวให้น่าเช่ือถือทุกอย่าง 
จะตามมาเองอย่าไปย่อท้อ 2 ปีท่ีผมยังอยู่ผมจะทำให้พวกท่านมีความน่าเช่ือถือ ผมจะอยู่ใกล้ชิดจะเป็นกำลังใจให้รวมถึง
รองปลัดกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ด้วย เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องนี้เด๋ียวมันก็มาเอง ก็ไปคิดเอาประมาณนี้ 
ทำให้มันขลังให้มันน่าเช่ือถือ หลายท่านท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดยอมรับท่านแล้ว ถ้าท่านเป็นผู้นำในระดับพื้นท่ีเด๋ียวทุกอย่าง
มันมาเองคนมาสนับสนุน แล้วในเรื่องของแผนจังหวัดในเรื่อง SC เด๋ียวผมเสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ลงนาม ตอนนี้ผมเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ทุกท่านอาจจะเติมเต็มให้ผมหน่อย แล้วก็เรื่องของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
ผมก็ได้กำชับ แล้วเรื่องท่ีสำคัญยิ่งผมต้องขอบคุณผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (คมสัน จำรูญพงษ์) ท่ีให้ข้อเสนอในเรื่องของ
Control Tower ตอนนี้ดำเนินการไปได้ประมาณ 50-60% แล้ว รอข้อมูล ผมจะสร้างเป็นหอควบคุมการทำงานของทุก
กรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่ท่านเริ่มสำรวจ วางแผน ออกแบบ ว่าท่านจะทำอะไร จนต้ังโครงการและได้รับ
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งบประมาณ ท่านก็จะดำเนินโครงการไปข้างหน้าจนจบโครงการ นั้นแหละเป็นส่ิงท่ีผมได้สร้างขึ้นมาเพื่อติดตามงานท่ี
สำคัญๆ ผมได้วางไว้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการนำร่องท่ีจะดำเนินการ 

 มีเรื่องท่ีท่านนายกรัฐมนตรีฝากมา ผมได้ไปเข้าร่วมประชุมระดับปลัดกระทรวง เรื่องท่ี 1 เรื่องสถานการณ์โควิด-19 
มันไม่ใช่อุปสรรค มันไม่ใช่ปัญหาท่ีจะมาขวางกั้นให้งานของเราไม่สำเร็จ ท่านบอกว่าเราต้องพยายามปรับเปล่ียน มันเป็น
อุปสรรคท่ีต้องแก้ไขปรับเปล่ียนปรับตัวให้ได้ เช่น การตรวจรับงานท่ีมีกรรมการจากส่วนกลางมาตอนนี้ตรวจรับไม่ได้ 
เบิกจ่ายไม่ได้ หรือแรงงานข้ามถ่ินการจ้างแรงงานต่างๆ เราต้องมาปรับเปล่ียน หาวิธีในการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ
บริบทและดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออยู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดนั้นๆ เป็นประธาน เรื่องท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ ผมต้องการให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทำเรื่องของประชาสัมพันธ์
ท้ังเชิงรุกและเชิงป้องกัน งานนี้ต้องนำเสนอคลิป ต้องทำเป็น VTR ต้องออกข่าว สามารถแจ้งมาทางเกษตรสารนิเทศหรือ
แจ้งผ่านทางผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ส่งมาส่วนกลาง ผมจะทำให้ในเชิงพื้นท่ี ผมมีงบประมาณอยู่ได้ไปรวบรวมจากกรม
ต่างๆ มา เพราะฉะนั้นเชิงรุกก็หมายถึงว่าอย่าให้เขาถาม เราต้องไปตอบก่อนจะได้ไม่ต้องถามเขาเรียกเชิงรุก ต้องทำเชิงรุก
ทำก่อนทำได้เลย 

 เรื่องของการใช้แพลตฟอร์มหรือดิจิตอลต่างๆ เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วว่ามีแพลตฟอร์มอะไรบ้าง ตอนนี้ทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำความร่วมมือกับแพลตฟอร์มของ Lazada Shopee แล้วก็มีตลาดออฟไลน์กับทางช่อง 5 
ตลาดดอนกลาง ตลาดไท ตลาดเทพนิมิต และตอนนี้มีความร่วมมือกับกองทัพสามารถท่ีจะขนย้ายสินค้าได้ถ้าเกิดกรณีมี
สินค้าท่ีจะเน่าเสียในพื้นท่ี กองทัพจะสนับสนุนการขนถ่ายสินค้า ทหารจะช่วยบรรทุกจากส่วนกลางมากรุงเทพหรือกระจาย 
ไปพื้นท่ีอื่นๆ ท่านก็สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 

 ในเรื่องของการบรรจุข้าราชการใหม่เป็นอีกเรื่องท่ีผมเร่งรัด เรามีตำแหน่งว่างท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3,800 อัตรา มีอยู่ประมาณสัก 300 กว่าอัตรา ท่ีจะบรรจุใหม่ทุกกรม ผมหารือเลขา ก.พ. ขอให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เปิดสอบ หลังจากบรรจุคนลงตามหน่วยงานต่างๆ แล้วที่จะดำเนินการต่อไปคือ 1.การศึกษาต่อ 2.การโอนย้าย 
3.การขึ้นบัญชี แต่ตอนนี้ยังสอบไม่ได้เพราะติดโควิด ตอนนี้ผมเร่งรัดให้มีการบรรจุข้าราชการใหม่แล้ว เรื่องอัตรากำลังใน
แต่ละสำนักงานถ้าท่านไม่พอจะต้องขอพนักงานราชการ ผมให้ทำตำแหน่งพนักงานราชการรองรับไว้ให้แล้ว มันต้องเสนอ
แผนในปี 2565 ท่านจะต้องดูอัตรากำลังของท่านท่ีจะทำงานขอไว้ในตำแหน่งท่ีทดแทนเกษียณ หรือจะจ้างเหมาบริการก็
ขอให้เตรียมแผนไว้ในเรื่องบุคคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

 เรื่อง BCG เป็นวาระแห่งชาติ B คือ ไบโอชีวภาพ C คือ Circular (หมุนเวียน) และ G คือ Green มีอยู่ 3 คำ ท่ีจะ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ Circular ก็คือ Zero Waste ประกอบด้วย
เรื่อง Reuse Reduce Recycle จนเป็นศูนย์หรือไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม รักษาส่ิงแวดล้อม เรื่องของคุณภาพ การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ทำอย่างไร และ Bio เป็นสารต้ังต้น เป็นเรื่องของการทำเกษตร ถัดไปจะเห็นว่ากรอบตอนนี้คณะกรรมการ 
โดยท่านยุคคล ล้ิมแหลมทอง ท่านรับกรอบนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขียนได้ดี
ต้องขอชมเชย สศก. ทำมาให้ จะเห็นต้ังแต่ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นไหมครับมี
ทุกเรื่องบรรจุในนี้หมด BCG ไม่ใช่งานใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลย งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สอดคล้องท้ัง B ท้ัง C ท้ัง G เกษตรยั่งยืนก็ตรงกัน เกษตรแผนแม่บทย่อยก็ตรงกัน แปลงใหญ่ก็ตรงกัน จะสอดคล้องกัน
ท้ังหมด ถัดไปเป็น Roadmap พื้นท่ี 5 ภาค 5 จังหวัด พื้นท่ีนำร่องมี 5 จังหวัดท่ีเป็นจังหวัดนำร่อง ก็ขอให้ดำเนินการตาม
แผนนี้ BCG 

 การรับมือภัยแล้ง ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดช่วยประสานช่วยช้ีแจงกับประชาชน ขอความร่วมมือช่วยกัน
เป็นทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเตรียมการในช่วงฤดูฝนนี้ ขอให้ทำแผนการจัดสรรน้ำ แผนเพาะปลูกในแต่ละ
จังหวัด เพื่อท่ีจะส่งข้อมูลนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ประเมินกันว่าปีนี้ฝนมาเร็วต้องมีการวางแผนเรื่องอุทกภัยไว้ด้วย 
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 อีกประเด็นเรื่องของควันไฟป่า ผมขอความร่วมมือว่าพวกเราต้องดำเนินการตามแผนท่ีทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้กำหนดไว้ ต้ังแต่การป้องกัน ยับยั้ง ฟื้นฟู ขอให้ยึดถือปฏิบัติตามแผน 

 เรื่องของคอร์รัปชัน ความโปร่งใส ผมเน้นย้ำในเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีส่ังการทุกการดำเนินการโครงการโดยเฉพาะ
โครงการตามนโยบาย โครงการตามนโยบายใช้มาตรา 28 ของระเบียบวินัยการเงินการคลัง ไม่เหมือนงบประมาณปกติ 
งบประมาณปกติเป็นกฎหมายท่ีจะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นโครงการตามระบบงบประมาณจะมีระเบียบ
ปฏิบัติชัดเจน แต่งานนโยบายต้องขอให้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นโครงการแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ขอให้โปร่งใสจับต้องได้ 
เป็นกรรมการร่วมกรรมการตรวจรับต่างๆ ขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง จ่ายจริง รับจริง ขอให้ดำเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 

 เรื่องประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาสัมพันธ์ผลท่ีมันจับต้องได้ท้ังเชิงรุกเชิงรับ 

 ผมเรียนว่าส่ิงท่ีช้ีชัดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเป็นหนึ่ง เพราะพวกเราทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้ังแต่ผม
ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกะทรวงฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ท่ีมาพรอ้มกันเพื่อพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ 


